

Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Số: 80 /BC-MTTQ-BTT

## BÁO CÁO

### Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

(Trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X)

VĂN PHÒNG ĐBBQH&HĐND TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐẾN

Số: 5223

(Trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X)

Ngày: 05.11.2022

Chuyển: .....

Số và ký hiệu HS: .....

Đề chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026); từ ngày 14/11/2022 đến 18/11/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 76 điểm với 6.459 cử tri tham dự; có 344 cử tri tham gia phát biểu với 581 ý kiến, kiến nghị. Ngoài các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh đề trình tại kỳ họp, cụ thể như sau:

### I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực giao thông đã gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có văn bản trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, vấn đề này tiếp tục được cử tri kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và kiến nghị tiếp tục xem xét nghiên cứu giải quyết cụ thể: Kiến nghị ngành chức năng sớm triển khai thực hiện cầu vượt tại các nút giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này; thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa, một số đoạn đường có hoa giấy lên cao gây mất tầm nhìn của người dân khi tham gia giao thông; xem xét mở dây phân cách cho phù hợp và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông; thường xuyên dặm vá, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp hư hỏng nặng; lắp đặt và sửa chữa hệ thống thoát nước để tránh ngập úng trong mùa mưa; đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các dự án giao thông trên địa bàn sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân<sup>1</sup>. Mặt khác, cử tri kiến nghị ngành chức năng cho biết thông tin cụ thể về lộ trình và quy mô đầu tư mở rộng tuyến đường An Bình (từ cầu vượt Sóng Thần đến đường Phạm Văn Đồng); xem xét mở lại tuyến xe buýt từ Mỹ Phước về Dầu Tiếng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các em học sinh.

<sup>1</sup> Các tuyến đường: QL 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT741, ĐT743 khu vực giao với đường An Phú 18 và đường Bình Chuẩn 17, ĐT744, ĐT746, ĐT750, ĐT747a, ĐT747b, ĐT748, ĐT749c, đường Huỳnh Văn Nghệ (đoạn trước cổng Trường Tiểu học Uyên Hưng B, ngay Công ty New Décor), đường Bùi Hữu Nghĩa...

## **II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, THỦY LỢI, NƯỚC SẠCH**

Cử tri phản ánh hiện nay giá mủ cao su đang xuống rất thấp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Kiến nghị ngành chức năng xem xét và có biện pháp bình ổn giá để người dân yên tâm sản xuất ổn định kinh tế gia đình.

Hiện nay người dân có đất tại khu vực Hồ Cầm Nôm xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng phản ánh về việc cắm mốc cao trình 17 đã ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người dân. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng các ngành chức năng chưa giải quyết dứt điểm để tạo điều kiện cho người dân được thực hiện các quyền theo quy định của Luật Đất đai. Ngoài ra, việc cắm mốc cao trình 24.4 khiến các hộ dân người Chăm ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng cũng gặp khó khăn do không thể xây nhà, tách thửa, vay vốn.... Kiến nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam cắm thêm các trụ mốc cao trình để hạn chế mất đất của người dân; xem xét hỗ trợ cho những hộ dân có đất bị ảnh hưởng cao trình 24.4.

Cử tri phản ánh hiện nay giá nước sạch ở nông thôn có giá bán 11.000 đồng/m<sup>3</sup> là quá cao so với thu nhập của người dân ở nông thôn. Kiến nghị với các ngành chức năng xem xét có chính sách giảm giá nước sạch đối với các hộ dân ở vùng nông thôn để các hộ dân có điều kiện tiếp cận và sử dụng hệ thống nước sạch, góp phần thực hiện đạt tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

## **III. LĨNH VỰC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ**

Cử tri đề nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước để sớm đưa vào hoạt động phục vụ người dân. Đồng thời phản ánh sớm triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thế kỷ 21 (nay là dự án Công viên Phú Cường) và kịp thời giải quyết tiền tạm cư cho các các hộ dân bị thu hồi đất trong dự án; sớm có giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại dự án khu nhà ở thương mại đường sắt (giai đoạn 2) để đảm bảo quyền lợi cho người dân đã mua đất tại dự án; đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, đền bù quy hoạch khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng để ổn định cuộc sống của người dân sống trong khu vực.

Hiện nay sân bóng đá của Công ty Becamex tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An bị bỏ hoang, cỏ mọc nhiều, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Cử tri phản ánh và đề nghị Công ty có kế hoạch nâng cấp, cải tạo, sửa chữa sân bóng để sử dụng có hiệu quả tránh gây lãng phí.

Công trình hệ thống xử lý nước thải từ Chợ Đình đến Ngã 3 cống trước khi thi công đã được chủ đầu tư thống nhất chừa 1m đất x 2 bên để làm lối đi. Tuy nhiên, khi thi công xong công trình, chủ đầu tư đã rào lại không cho người dân đi. Do vậy, cử tri kiến nghị chủ đầu tư xem xét giải quyết trả lại lối đi cho người dân.

## **IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG**

Cử tri kiến nghị ngành chức năng đề nghị Công ty Becamex bàn giao đất cho UBND thành phố Thủ Dầu Một để thực khảo sát xây dựng trường

THPT trên địa bàn phường Phú Tân; giao phần đất dôi ra và bị bỏ hoang trong khu dân cư An Phú, thành phố Thuận An cho địa phương quản lý nhằm hạn chế tình trạng xả rác, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị; tăng cường công tác quản lý phần đất khu công viên trước Bệnh viện Quốc tế Becamex, do hiện nay người dân tập trung buôn bán, gây mất trật tự, xả rác gây ô nhiễm môi trường; sớm có quyết định bãi bỏ quy hoạch đối với những hộ dân không còn nằm trong quy hoạch KDC Việt – Sing, để người dân được thực hiện quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân mua đất trong khu dân cư Thuận Giao; khu VISIP 2 mở rộng; khu tái định cư Mỹ Phước 2; Khu dân cư Thới Hòa.

Để đảm bảo quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết các vướng mắc, thủ tục pháp lý của người dân để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất có nguồn gốc Công ty XNK Lâm sản Sài Gòn, dự án Khu Liên hợp Dịch vụ Đô thị Bình Dương (21 héc ta ở khu 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu một), khu G29, đường N8 khu nhà ở xã hội 5 lầu (khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng). Đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh các quy định cho phù hợp đối với việc người dân đã xây dựng nhà (trước năm 2014) nhưng không có xin phép xây dựng thì bị xử phạt vi phạm hành chính mới được chuyển mục đích sử dụng tại vị trí nhà đang ở.

Cử tri phản ánh Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên xả nước thải chưa qua xử lý tràn ra đường và xuống suối Ông Đông bốc mùi hôi khó chịu; Công ty TNHH Giấy Chánh Dương (đường D15, Khu phố 4, phường Mỹ Phước) xả thải khói sản xuất gây mùi hôi rất khó chịu, ảnh hưởng người dân xung quanh. Từ đó, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý triệt để đảm bảo đời sống và sức khỏe của nhân dân sống trong khu vực.

## **V. LĨNH VỰC Y TẾ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC**

Cử tri tiếp tục kiến nghị về công tác khám chữa bệnh chưa đáp ứng nhu cầu của người dân gây bức xúc trong nhân dân, cụ thể: việc khám và chữa bệnh cho người dân và đối tượng là cán bộ hưu trí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thời gian qua còn hạn chế và bất cập do phải kê khai nhiều thông tin, giấy tờ, nhiều loại thuốc, vật tư y tế không có trong danh mục hoặc có trong danh mục bảo hiểm y tế nhưng lại không có trong kho của bệnh viện, người bệnh phải mua bên ngoài rất tốn kém gây bức xúc cho người khám chữa bệnh; việc tổ chức đầu thầu mua sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị y tế còn chậm, thiếu trang thiết bị y tế, máy móc hiện đại tầm soát bệnh ung thư, chưa hướng dẫn cách sử dụng thuốc khi phát thuốc cho các bệnh nhân, thuốc điều trị tắt nghẽn mạch máu không đảm bảo vì thường xuyên hết nên không đáp ứng kịp thời cho người dân khi có nhu cầu khám, chữa bệnh. Kiến nghị ngành Y tế tỉnh quan tâm có giải pháp khắc sớm phục tình trạng trên đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Theo quy định về thời gian sử dụng bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình, nếu để hết hạn sử dụng quá 90 ngày thì phải mua lại bảo hiểm y tế, khi người dân mua lại bảo hiểm y tế thì sau 30 ngày mới có giá trị sử dụng. Kiến nghị các

ngành chức năng xem xét cho người dân được khám chữa bệnh khi người dân mua lại bảo hiểm y tế mà không phải chờ đến 30 ngày sau mới được sử dụng. Mặt khác cử tri cũng kiến nghị cơ quan quản lý thẻ khám bảo hiểm y tế có biện pháp để tránh việc trục lợi cá nhân, sử dụng hoặc khai báo khám bảo hiểm y tế không đúng đối tượng ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia khám bảo hiểm y tế.

Khu di tích lịch sử Hồ Lang là nơi rất lý tưởng để người dân và hội viên phụ nữ và các đoàn thể vào tham quan vui chơi, giải trí, thể dục thể thao. Tuy nhiên các nhà vệ sinh đều không có nước sử dụng. Kiến nghị, khi có tổ chức sự kiện thì nên mở nước để người dân khi tham gia được sử dụng khi cần thiết<sup>2</sup>.

Cử tri kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần quan tâm rà soát lại việc xã hội hóa các nguồn thu và khoản vận động, đóng góp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tránh việc lạm thu của các trường học và đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch tại các trường học trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm tràn lan như hiện nay, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục trong trường.

## **VI. LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH**

Hiện nay, các đối tượng có công với cách mạng hàng năm nhân dịp các ngày lễ, tết đều được Nhà nước hỗ trợ tiền, quà, nhưng các đối tượng người có công với cách mạng được hưởng chế độ một lần như Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 14/10/2015 và Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 thì không được nhận quà trong các dịp lễ, tết. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm đến chế độ chính sách cho các đối tượng nêu trên trong các dịp lễ, tết.

Trong thời gian qua, việc chi trả lương, tuất liệt sĩ, thương, bệnh binh, người bị địch bắt tù đầy hàng tháng, năm, lễ, tết giao cho Bưu điện thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình chi trả Bưu điện thực hiện còn chậm ảnh hưởng đến cuộc sống của người được hưởng chế độ. Do vậy, kiến nghị việc chi trả lương cho các đối tượng nêu trên nên giao lại cho địa phương thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người được hưởng.

Cử tri phản ánh theo quy định hiện nay đối với ấp có từ 350 hộ dân trở lên thì được bố trí 01 trưởng ấp và 01 phó trưởng ấp. Đối với ấp có dưới 350 hộ dân thì chỉ bố trí 01 trưởng ấp và không bố trí phó trưởng ấp, từ đó gây khó khăn cho hoạt động của Ban điều hành ấp vì chỉ có 01 trưởng ấp nên khi trưởng ấp bận việc gia đình hay đi xa nhiều ngày không có tại địa phương thì không thể ký xác nhận các giấy tờ cho công dân (xác nhận vay vốn, hộ nghèo, các loại giấy tờ khác...). Từ thực trạng trên kiến nghị ngành chức năng xem xét cho bổ sung chức danh phó trưởng ấp cho các ấp có dưới 350 hộ dân. Ngoài ra cử tri cũng phản ánh hiện nay đã thực hiện tinh giản biên chế nhưng chưa có chính sách đãi ngộ cho công chức, viên chức ở cơ sở vì công việc kiêm nhiệm nhiều mà mức hỗ trợ chưa phù hợp. Đề nghị tỉnh xem xét bổ sung chế độ đãi ngộ cho công chức, viên chức cơ sở.

<sup>2</sup> Ý kiến, kiến nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Hiện nay, chi hội trưởng các đoàn thể ở ấp, khu phố được hưởng phụ cấp 745.000đ/người/tháng theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh, mức phụ cấp này quá thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, tính chất công việc thường xuyên. Kiến nghị HĐND tỉnh xem xét tăng phụ cấp cho chi hội trưởng các đoàn thể ở ấp, khu phố để động viên tinh thần cũng như thu hút, tạo động lực cho các đối tượng này<sup>3</sup>.

## VII. LĨNH VỰC KHÁC

Cử tri kiến nghị cần có chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp có đơn hàng, tạo việc làm cho người lao động; có các chính sách hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm hoặc giảm sâu về thu nhập; tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi; tiếp tục tập trung xây dựng nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động, con em công nhân lao động; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, có phương án để đảm bảo, góp phần giảm thiểu an toàn giao thông<sup>4</sup>.

Cử tri tiếp tục kiến nghị ngành chức năng khắc phục tình trạng dây điện và dây cáp của các nhà mạng viễn thông mắc không gọn gàng rất mất an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy và đề nghị ngành chức năng có giải pháp và kế hoạch cụ thể khắc phục tình trạng nêu trên để đảm bảo mỹ quan và an toàn phòng cháy chữa cháy tại các tuyến đường.

Mặt dù các ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã làm việc với các đầu mối xăng, dầu tại Bình Dương nhưng tình trạng xăng, dầu bị thiếu hụt và không đủ nguồn cung để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống người dân; tình trạng găm hàng chờ lên giá của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Kiến nghị ngành chức năng sớm có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo cung ứng xăng, dầu cho người dân đảm bảo nhu cầu và đáp ứng cho người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cử tri phản ánh việc chi trả phụ cấp, tập huấn, hội nghị qua thẻ ATM cho các thành viên của chi, tổ, hội ở khu phố, ấp (theo quy định của Kho bạc Nhà nước) là không phù hợp với thực tế, do các thành viên đa số lớn tuổi, mức phụ cấp thấp, chi bồi dưỡng tập huấn, nghiệp vụ ít... nên việc trả qua thẻ thuận tiện cho cơ quan chức năng nhưng khó khăn cho cán bộ cơ sở trong việc nhận tiền như: thời gian đi lại, nhập mật khẩu.... Kiến nghị ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng bất cập nêu trên.

Cử tri phản ánh việc ngành Công an thu hồi sổ hộ khẩu, dẫn đến việc xác minh và thực hiện các giấy tờ khác có liên quan gặp khó khăn, mỗi lần phải đến Công an phường làm giấy xác nhận cư trú có giá trị trong vòng 30 ngày. Đề nghị Công an tỉnh Bình Dương có quy định, hướng dẫn và có thời gian dài hơn để tạo thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính.

<sup>3</sup> Ý kiến, kiến nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

<sup>4</sup> Ý kiến, kiến nghị của Liên đoàn lao động tỉnh

Hiện nay tình trạng lừa đảo trên mạng xã hội, các ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo, các trang mạng ứng dụng cho vay nặng lãi tràn lan, tin nhắn và cuộc gọi quấy rối hăm dọa nhằm chiếm đoạt tài sản phát sinh nhiều. Kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông và ngành chức năng sớm có hướng xử lý cũng như thường xuyên thông báo, tuyên truyền cho người dân về các trang mạng cũng như địa chỉ cho vay có dấu hiệu lừa đảo, cho vay nặng lãi để người dân có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn thông tin xấu.

Trên đây là những ý kiến, kiến nghị trọng tâm của cử tri, nhân dân, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn lọc báo cáo tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đối với từng nội dung cụ thể Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét trả lời. Riêng những vấn đề được đề cập trong báo cáo tổng hợp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và báo cáo HĐND tỉnh cũng như thông báo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhân dân biết để theo dõi.

**Nơi nhận:**

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VP, Ban DCPL&DTTG.



**TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Lộc**